

## สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทำอย่างไร

นำเสนอเมื่อ : 5 ก.พ. 2568

สินเชื่อส่วนบุคคล เงินกู้ก้อนแรกประสงค์ที่ถูกกฎหมาย  
ตัวช่วยสำคัญในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินเมื่อยามฉุกเฉิน ที่สามารถสมัครได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน

## สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร และข้อควรรู้ก่อนสมัคร



เมื่อเงินไม่พอใช้ ต้องการเงินมาใช้หมุนเวียน สินเชื่อส่วนบุคคลคือคำตอบ!  
ด้วยเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและใช้เวลาอนุมัติไม่นาน **สินเชื่อส่วนบุคคล** จะช่วยให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น  
ไม่ว่าจะใช้จ่ายส่วนตัว หรือนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน  
และไม่ต้องเสี่ยงไปกู้ยืมเงินนอกระบบ

### รู้จัก สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร?

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ  
บริการทางการเงินของผู้ให้สินเชื่อที่ช่วยให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดสำหรับการใช้จ่ายส่วนตัว  
สามารถขอเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น การใช้จ่ายฉุกเฉิน  
จ่ายค่าเล่าเรียน หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
การขอสินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  
แต่ควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินให้ละเอียดก่อน เพื่อป้องกันภาระหนี้สินที่เกินความสามารถ

### รายละเอียดสำคัญของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องรู้!



สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสด โดยผู้กู้สามารถรับเงินสดหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อชำระค่างวดเงินที่ทำการกู้อาจถูกกลับมาใช้ได้อีกจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือถูกระงับการใช้งานตามเงื่อนไขของบริษัทและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ วงเงินสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของบริษัท หากข้อมูลส่วนตัวของผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้ทำได้สะดวกโดยผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน แต่ผู้กู้จะต้องกู้เท่าที่จำเป็นและชำระค่างวดเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต

## ข้อควรรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าจะผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มักมีข้อกำหนดและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละแห่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีอายุอยู่ในช่วงเกณฑ์ตั้งแต่ 20-64 ปี
2. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
3. เป็นบุคคลที่มีอาชีพที่แน่นอนหรือประกอบอาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมอ
4. บุคคลที่มีอาชีพจะต้องมีอายุการทำงาน 1 เดือนขึ้นไป
5. มีรายได้ประจำตามเกณฑ์ตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป
6. ต้องมีสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานที่สามารถระบุได้ชัดเจน
7. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ตามเงื่อนไขของบริษัทและธนาคารแห่งประเทศไทย)

# หากต้องการยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลต้องเตรียมตัวอย่างอะไรบ้าง?



การยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์และการสมัครที่สถาบันการเงิน จำเป็นต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาความสามารถในการกู้เงินส่วนบุคคลของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสารในการสมัครสินเชื่อบุคคล ดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการยืนยันสถานที่พักอาศัย
3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
4. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (หากมี)
5. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

## คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

### อาชีพใดบ้างที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้?

สินเชื่อส่วนบุคคลหรือเงินกู้ส่วนบุคคลเปิดโอกาสให้ทุกคนสมัครได้โดยไม่จำกัดอาชีพ เพียงแต่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันไปบางตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

### สินเชื่อรวมหนี้ คืออะไร?

สินเชื่อรวมหนี้ คือ สินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่กำลังแบกรับภาระหนี้หลายประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบ้าน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากธนาคารเดียวกันหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ)

สามารถรวมหนี้ทั้งหมดมารวมไว้ที่ธนาคารแห่งเดียวได้ ทำให้การจัดการหนี้ง่ายขึ้น ลดความยุ่งยากในการจ่ายหลายค่างวด และอาจช่วยลดภาระดอกเบี้ยรวมได้ในระยะยาว

## สินเชื่อรวมหนี้สำหรับบัตรเครดิต คืออะไร?

สินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิต คือ สถาบันทางการเงินหรือธนาคารที่ช่วยผู้ที่มีภาระหนี้หลายบัตรเครดิตให้สามารถบริหารหนี้ได้สะดวกขึ้น โดยการรวมยอดหนี้จากบัตรเครดิตทั้งหมดไว้ในสินเชื่อตัวเดียว ทำให้ผู้ชำระหนี้รายเดือนเพียงครั้งเดียวแทนที่จะจ่ายหลายบัตร ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตให้ผู้เลือกตามความประสงค์

## สินเชื่อส่วนบุคคลที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

สินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส โดดเด่นเรื่องความรวดเร็วในการอนุมัติ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อยู่ที่ไหนก็สมัครได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15% - อัตราสูงสุด 25% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

\* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

\* กรณศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัครที่ [promise.co.th](https://promise.co.th)

\* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

\* หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสาร หรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง หรือภายในวันถัดไป

## สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ คืออะไร?

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ คือ การกู้ยืมเงินสดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้กู้มีภาระดอกเบี้ยที่น้อยลง และสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงินจะไม่เกิน 25% ต่อปี

## ข้อสรุปสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนเร่งด่วนเพื่อนำมาใช้จ่ายส่วนตัวยามจำเป็นหรือเมื่อต้องการเงินหมุนเวียน การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เวลาพิจารณาการอนุมัติไม่นาน และยังสมัครได้อย่างง่ายแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อควรดูเท่าที่จำเป็นและสามารถชำระคืนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สินพอกพูนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต